

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 17/9/2021, đã xét nghiệm RT-PCR 4.736 mẫu (1.912 mẫu đơn, 2.824 mẫu gộp) cho 25.904 người và test nhanh 6.992 mẫu (6.653 mẫu đơn, 339 gộp) 7.337 người. Kết quả khẳng định có 35 ca dương tính (tăng 02 ca so ngày hôm qua và giảm 10 ca so với ngày 15/9).

Tổng số ca dương tính: 8.086 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Dịch bệnh tại Đồng Tháp dần được kiểm soát

Với sự quyết liệt và nghiêm túc trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch, đến nay, tình hình đang dần tốt lên, số ca mắc Covid-19 tại Đồng Tháp có xu hướng giảm dần, cả trong khu cách ly tập trung, khu phong tỏa và đặc biệt là trong cộng đồng – Phó Thủ tướng ghi nhận.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới của Đồng Tháp là phải tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch, giảm sâu tỷ lệ tử vong; tận dụng thời gian giãn cách xã hội để tầm soát và tách F0; kiểm tra chặt chẽ người từ vùng dịch về Đồng Tháp, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an “đi từ ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, yêu cầu tất cả người về từ vùng dịch phải khai báo; tuyệt đối không để phát sinh ổ dịch mới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận 06 nhóm nội dung quan trọng

Đó là Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 02 Nghị quyết và 03 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Đây là các nội dung lớn, quan trọng, liên quan đến công việc của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nội dung rất quan trọng, nhằm cụ thể hoá và bổ sung những quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào phương châm hành động của tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Tiếp và làm việc với Đoàn Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Nguyễn Ngô Quang nhấn mạnh, việc triển khai sử dụng thuốc điều trị có kiểm soát Covid-19 có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống dịch; qua đó, góp phần giúp cho bệnh nhân F0 sớm được tiếp cận với thuốc điều trị.

Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo cũng đề xuất tỉnh tham gia nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin phòng Covid-19 và đề xuất sẽ hỗ trợ Công ty Cổ phần dược

phẩm Imexpharm nghiên cứu sản xuất những loại thuốc mới, gắn với nguồn dược liệu đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tăng cường quản lý lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp để người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết; tuyệt đối không để lao động bỏ trốn ở lại cư trú bất hợp pháp và vi phạm pháp luật nước sở tại, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay; kịp thời nắm thông tin để hỗ trợ các lao động sắp hết thời hạn đã ký kết trong hợp đồng lao động. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949